



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร. 1204

ที่ ศธ 0550.1.1/กบ.42

วันที่ 21 กรกฎาคม 2554

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2554

เรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2554 เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและขอสั่งการให้ดำเนินการ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 5.1** เห็นชอบดำเนินการซื้อวัสดุประจำห้องเรียน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีพิเศษ

**ระเบียบวาระที่ 5.2** เห็นชอบในหลักการปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย เฉพาะส่วนที่มีปัญหาหรือเกิดข้อบกพร่องในการนำไปปฏิบัติจริงและมอบหมายให้ฝ่ายนิติกรดำเนินการสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์ เกิดปัญหาในการใช้ข้อบังคับนั้น ๆ ก่อนยกร่างแก้ไข โดยประมวล ข้อมูลสรุปและนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุงและยก่างกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.3** รับทราบการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หากคณะหรือส่วนราชการใดไม่สามารถดำเนินการได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2554 ตามที่กำหนด จะถูกตัดเข้าส่วนกลางทั้งหมดเพื่อนำไปซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.4** เห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินค่าการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 2) และนำเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.5** เห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 2) และนำเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.6** เห็นชอบเรื่องกำหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์ของผลผลิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามข้อเสนอของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณะบดี เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบว่าควรมีกำหนดเกี่ยวกับเรื่องของเอกลักษณ์กับอัตลักษณ์ ตามปรัชญา ปณิธาน ของมหาวิทยาลัยต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 5.7** เห็นชอบพิจารณาการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยตามข้อเสนอของสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกตามที่ได้แจ้งมาว่ายินยอมให้เป็นไปตามข้อเสนอของมหาวิทยาลัยในการปรับลดราคาค่าบริการ คงเหลือเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,456,180 บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) แต่หากรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานประกาศเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นก็จะขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการให้ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติ และขอสั่งการดังกล่าว

กสิริพันธ์

(นางสาวกสิริพันธ์ กสิริพันธ์)

ผู้บันทึกเสนอ

21 / ก.ค. / 54

(รองศาสตราจารย์วันชัย แสนภักดี)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร